




รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและบูรณาการสื่อกรมประชาสมัพันธ (คบส.) 

ครั้งที่ 1/2551 
วันจันทรที ่  28 มกราคม   2551  เวลา  13.30 น. 

ณ หองประชมุ กปส. ชั้น 2 หอง 203  
 
 

*************** 

ผูมาประชุม 
 1. นายปราโมช รัฐวินิจ     ประธานกรรมการ 
     อธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
           2. นายเผชิญ  ขําโพธิ ์                     รองประธานกรรมการ 
     รองอธิบดกีรมประชาสมัพันธ           
 3. นายรัตนบุรี  อติศัพท     กรรมการ 
     ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 
 4. นายไพฑรูย  ศรีรอด      กรรมการ 
     ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย 

 5. นางสาวพนัธทิพย   สนุันทิยกลุ     กรรมการ 
      ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ 
 6. นางสาวอมัพวัน เจริญกุล     กรรมการ 
     ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ 
           7. นายธีระพงษ โสดาศรี     กรรมการ 
    ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 1 
           8. นายบัณฑิต  ตั้งประเสริฐ     กรรมการ 
      ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 2 
           9. นางสาวสมใจ สะสมทรัพย     กรรมการ 
      ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต  3                                                   
         10. นางดวงดาว โพนทอง     กรรมการ 
    ผูอํานวยการสวนแผนและพัฒนาการประชาสัมพันธ 
     รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักประชาสมัพันธเขต 4    

/11. นางกุณฑลี... 
 



- 2 - 

 

          11. นางกุณฑลี  บัวสุวรรณ     กรรมการ 
        ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 5  
          12. นายพิทยา  ปสังคมาน     กรรมการ 
     ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 6 
          13. นายเจริญชัย เปยมเพิ่มพนู     กรรมการ 
     ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดจนัทบุรี 
       รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 7 
          14. นายสุรินทร  แปลงประสพโชค    กรรมการ 
       ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพนัธเขต  8 
          15. นางลดาวัลย บัวเอี่ยม     กรรมการ 
       ผูอํานวยการสํานักการประชาสมัพันธตางประเทศ 
          16. นางพรทิพย อุทกภาชน     กรรมการ 
       ผูอํานวยการสํานักขาว 
          17. นางเตือนใจ สินธุวณิก     กรรมการ 
     ผูอํานวยการสํานักพฒันาการประชาสัมพันธ 
          18. นายกฤษณพร เสริมพานิช     กรรมการ 
       ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสมัพันธ 
          19. นายโยธิน  ไตรโกมุท      กรรมการ 
       ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค 
          20. นางกัญญา  พรปรีชา     กรรมการ 

     ผูอํานวยการกองคลัง 
          21. นางอุษา  จารุภา      กรรมการ                    
                ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่                   

          22. นายจุมพล  ชุมกมล     กรรมการ 
       ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ 
 

/23. นายบวร.... 
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          23. นายบวร  เตชะอินทร     กรรมการ 
      ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสยีง 
           และวิทยุโทรทศันแหงชาต ิ
          24. นายสมโภชน วิสุทธิแพทย     กรรมการ 
      ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศการประชาสัมพันธ 
          25. นางสาวรวงทอง ยศธํารง     กรรมการ 
      ผูอํานวยการสถาบันการประชาสมัพันธ 
          26. นางทัศนีย  ไตรอรุณ    กรรมการและเลขานุการ 
      เลขานุการกรม 
          27. นายไสว   ชุติกชุษณพงศ    กรรมการและผชวยเลขานุการ 
      หัวหนากลุมคดีและนติิกรรมสัญญา  
                กองกฎหมายและระเบียบ 

          28. นายอิสรีย  ศีลเตชะ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      หัวหนาฝายบริหารทั่วไป  กองคลัง 
          29. นายเสมอ  นิ่มเงิน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      หัวหนาฝายสารบรรณ  สํานักงานเลขานุการกรม 

 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
           1. ผูแทนสํานักงบประมาณ      กรรมการ 
 2. ผูแทนกระทรวงการคลัง      กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายวีรพล  ดวงสูงเนนิ 

     ที่ปรึกษาดานตางประเทศ 
 2. นางวีระนชุ  สาริกบุตร 
     หัวหนาฝายบัญชี  กองคลัง   
               รักษาราชการแทน  ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

 

/ 3. นายสมบัติ.... 
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                                  3. นายสมบัติ  นิลรักษ 
     นายสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษา (รังสิต)  
 4. นางชนัดดา  แฮรรีส 
     ประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน  ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 1 
 5. นางปรมาภรณ ศรีสินวรางกูล 
     ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธาน ี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 2 
 6. นางธารทพิย ทองงามขํา 
     ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม  ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 3 
 7. นายอุปรากร เศตะพราหมณ 
     ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบูรณ  แทนประชาสมัพันธจังหวดัผูแทนภาค 4 
 8. นางจินดา  กุลยเทพย 
     ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธจงัหวัดผูแทนภาค 6 
           9. นายจําลอง  สิงหโตงาม 
               ประชาสัมพันธจังหวัดจนัทบุรี  ประชาสัมพันธจงัหวัดผูแทนภาค 7 
       10. นางสุกัญญา นาคสุข 
     ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพนัธจังหวัดผูแทนภาค 8 
         11. นายสุริยงค  หุณฑสาร 
     ผูอํานวยการสวนจัดและควบคุมรายการ  สถานีวิทยุโทรทศันแหงประเทศไทยชอง 11 
         12. นายทินรัตน  สัจจาพทิักษ 
     ผูอํานวยการสวนผลติรายการ    สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 
        13. นางสาวสายพณิ เจริญรัศมี 
     เจาหนาทีบ่ริหารงานทัว่ไป 6  สํานกังานเลขานกุารกรม 
        14. นางนวิยา  อินทรมี 
     เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล 5 สํานักงานเลขานุการกรม 

เริ่มประชุมเวลา 14.00  น.  

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
       - ไมมี -                                                  
                                                                            /ระเบียบวาระที่ 2..... 
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ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชมุ คบส. ครั้งที่ 12/2550 
    ลนก. รายงานวา สบืเนือ่งจากการประชุม คบส. ครั้งที ่ 12/2550         
เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2550  ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชมุให ผอ.สํานกั/  ผอ.กอง 
และ อกร. ในฐานะผูชวยตรวจรายงานการประชมุเรียบรอยแลว  นางดวงดาว โพนทอง ขอแกไข
รายงานการประชุมหนา 2  ลําดับที่ 2  จาก “ผูอํานวยการสวนขาวและรายการภูมิภาค” เปน 
“ผูอํานวยการสวนแผนและพัฒนาการประชาสัมพันธ” 
  จึงขอเสนอทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 12/2550    
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม  2550  ตามที่มีผูขอแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
    3.1 การดําเนินการวิทยชุุมชน 
                   อกช.รายงานวา ในเดือนมกราคม 2550 กองงาน กกช.ไดดาํเนินการ
ดังนี้ 
  1. เร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับวิทยุชุมชน 
                            กองงาน กกช.ไดรับเรื่องรองเรียนจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร และ
จังหวัดพะเยา เกี่ยวกับวทิยุชุมชน ดังนี้ 
                            -  ชาวบานรองกาศใต  ตําบลรองกาศ  อําเภอสูงเมน  จังหวัดแพร  รองเรียนวา
ไดรับความเดือดรอนจากวิทยุชุมชนรองกาศ ความถี่ 105.0 มฮ.  สงกระจายคลื่นรบกวน
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดแพร ความถี่ 91.0 มฮ.  และรบกวนสัญญาณโทรทัศน 
ทําใหไมสามารถรับฟงและรับชมสื่อวิทยุ/โทรทัศน ได ซึ่งกองงาน กกช.ไดไปตรวจสอบแลว  
                              -  ชาวบาน บานทุงบานเย็น  หมู 13  ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา  จังหวัด
พะเยา   ซึ่งกองงาน กกช. ไปตรวจสอบแลวปรากฏวา เสาอากาศลมมาแลว 2 ครั้ง ทับหลังคา
ชาวบาน และหนวยราชการใกลเคียง แตเสาที่ขึ้นใหมไมไดมาตรฐาน จึงไดตักเตือนเร่ืองเสา
อากาศรวมทั้งเรื่องการโฆษณาที่ฝาฝนกฎระเบียบดวย  
        2. การจัดทําแผนแมบทการจัดคลื่นความถี่ของกรมประชาสัมพันธ  

          กรมประชาสัมพันธ  ไดมีคําสั่ง ที่ 934/2550    ลงวันที่  28 พฤศจิกายน 
2550 แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนแมบทการจัดคลื่นความถี่ของ กปส.  โดยมี อปส.เปน 

/ที่ปรึกษา... 



- 6 - 
 

ที่ปรึกษา  รปส.(นายเผชิญ ขําโพธิ์)  เปนประธาน คณะทํางานประกอบดวย       ผอ.สทท.   ผอ.สวท.  
ผอ.สนผ.  ผอ.สพท.  ผอ.สนข.  ผอ.สปข.1  ผอ.สปข.3  อกร. และ อกช. เปนคณะทํางานและ
เลขานุการ  ไดมีการจัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนแมบท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 ซึ่ง       
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใหมีการจัดตั้งคณะทํางาน เพิ่ม 3 คณะ คือ  

1. คณะทํางานจัดทําแผนแมบทการจัดคลื่นความถี่ดานวิทยุกระจายเสียง   มอบ  
ผอ.สวท.  รับผิดชอบ   

2. คณะทํางานจัดทําแผนแมบทการจัดคลื่นความถี่ดานวิทยุโทรทัศน  มอบ         
ผอ.สทท.  รับผิดชอบ   

3.  คณะทํางานจัดทําแผนแมบทกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่/เครือขายอื่น  มอบ  ผอ.สพท. 
รับผิดชอบ    

คณะทํางานทั้ง 3 คณะ ใหมีผูแทนจาก สนผ. และกองงาน กกช.รวมดวย กําหนด
ระยะเวลาทํางาน คณะละ 20 วัน เมื่อไดผลสรุปจะนําเขาที่ประชุมคณะใหญตอไป  
        3. สํานกัประชาสัมพันธเขต 1-8  และประชาสัมพันธจังหวัด  ไดรายงานขอมูล
การดําเนินการเกี่ยวกับวิทยุชุมชน เร่ืองการกํากับดูแลและการรองเรียนกรณีวิทยุชุมชนสงคลืน่
รบกวนสัญญาณวิทยุกระจายเสียงหลักและสัญญาณโทรทัศน   ประจาํเดือนมกราคม  2551 
รวมทั้งผลการดําเนินงานของกองงาน กกช.  ซึ่งจะไดรวบรวมขอมูลนี้ไวเพื่อขยายผลในการ
โอนยายไปสงักัด  กสทช. ตอไป 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ระชุมดวยแลว) 
   อกช. รายงานเพิ่มเติมวา กฎหมายประกอบกิจการฯ คาดวาจะประกาศใช
ไดในเร็ว ๆ นี ้ กองงาน กกช. ไดประสานกับเลขาธิการ กทช. เพื่อหารือในเรื่องเกี่ยวกับการ
เตรียมการยุบรวม กทช. และ กสช. ซึ่ง กทช.มีสาํนักงานอยูแลว จะตองเปนองคกรหลักในการที่
จะรับบุคลากรจากกองงาน กกช. ไปรวมกัน ปจจบุันสถานที่ทาํการของ กทช. ยังกอสรางไมแลว
เสร็จ ไดขอความรวมมือให กปส. ไดเอื้อเฟอให กองงาน กกช. ปฏิบัติหนาที่ชั้น 8 กปส. ไปพลาง
กอน ซึ่งจะมีหนังสือตกลงกับ กปส. ตอไป สําหรับปญหาในเรื่องของบคุลากรนั้น มีขาราชการ    
4-5 คน ที่อายุราชการไมถึง 5 ป จงึไมสามารถสั่งใหไปปฏบิัติราชการที่ กทช. ได  ขาราชการ
ทั้งหมดบางทานอายุราชการครบเกณฑตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบาํนาญขาราชการ ซึ่ง 

/สามารถรับบําเหนจ็... 
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สามารถรับบําเหนจ็บํานาญตามกฎหมายดังกลาวได จะมีเพียงขาราชการบางคนที่เปนสมาชกิ 
กบข. เมื่อเปนสมาชิกอายุครบ 60 ป จนเกษยีณอายุราชการ ไมทราบวาจะไดรับผลประโยชน
ตามหลักเกณฑที่ กบข.ตั้งไวหรือไม ซึ่งจะไดตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  
  อยางไรก็ดี ขอใหขาราชการไดตัดสินใจใหเด็ดขาดที่จะโอนยายไปอยูที่หนวยงาน
ใหม ทัง้นี ้หากยายไปไดเพียง 3 เดือน 6 เดือน แลวขอยายกลบั จะเปนปญหากับหนวยงานใหมได 
นอกจากนี ้ ขณะนี้กฎหมายจัดสรรคลื่นความถี่ฯที่ใหรวม กทช.กับ กสช.นั้น อาจจะออกไดลาชา
จะเปนปญหาเรื่องการใหขาราชการ กองงาน กกช.ไปปฏิบัตหินาที่รวมกับ กทช. ได ทางแกไข     
ที่จะดําเนินการไดก็คือ ใหนายกรัฐมนตรี เปนผูออกคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการที่หนวยงานใหม 
แตอัตรายังอยูที่ กปส.  
   อปส. ชีแ้จงเพิ่มเติมวา เนื่องจากการออกกฎหมายเกี่ยวกับ กสทช.       
มิไดเปนไปตามขั้นตอนทีค่วรจะเปน กลาวคือ ขณะนี้กฎหมายแม ซึ่งคือ พรบ.การจัดสรรคลื่น
ความถี่ฯ ยังอยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึง่กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กําหนดไววา รัฐบาลใหมจะตองออกกฎหมายนี้ใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน แตปรากฏวาขณะนี้
กฎหมายประกอบกิจการฯ ซึ่งเปนกฎหมายลูกกลับออกมามีผลบังคับใชกอนแลว จึงทําใหเกิด
สูญญากาศในการบริหารจัดการ คือ ประการแรก อํานาจทั้งหมดของ กปส.ซึ่งอาศัยอาํนาจตาม 
พรบ.เดิม ไดสิ้นสุดลงแลว อํานาจทั้งหมดที่ กปส. มีอยูเดิมตามบทเฉพาะกาล กฎหมายประกอบ
กิจการฯ ใหโอนอํานาจไปเปนของ กทช.ทั้งหมด แต กทช.มีความเห็นแยงวา กทช.มีเพียงอํานาจ
เฉพาะที่เกี่ยวกับวิทยุชุมชน, เคเบิลทีวี และโทรทัศนผานดาวเทียม เพยีง 3 ประการเทานั้น         
ในขณะเดียวกัน การทีจ่ะโอนยายบคุลากรของกองงาน กกช. เดิมไปอยูในความรับผิดชอบของ 
กทช. ซึง่จะยกฐานะเปน กสชท. ในอนาคต เมื่อกฎหมายองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ประกาศ   
ใชแลว โดยจะมีการกําหนดการโอนยายไวในกฎหมายองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ขณะนี้จึงไม
สามารถที่จะโอนยายขาราชการไปอยู กทช.ได สวนรายละเอียดก็ควรจะมีการพิจารณาตอไป  
   ผอ.สนผ.รายงานเพิ่มเตมิวา เนื่องจากไดมีผูยื่นถวายฎีกาทักทวงเกี่ยวกบั
ราง พรบ.ประกอบกิจการฯ ขอใหทรงระงับการลงพระปรมาภิไธยประกาศใช ทั้ง กทช.ไดประสาน
มาให สนผ.รวมเปนคณะทํางานพิจารณา โดยไดสรุปความเห็นเปน 4 ประเด็นคือ 

/1. เกี่ยวกับ.... 
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   1. เกี่ยวกับคณะกรรมการชั่วคราวที่จะพิจารณาอนุญาตใหจัดตั้งวิทยุชุมชน 
ที่อยูในอํานาจของคณะกรรมการชั่วคราว ซึ่งไมสามารถจะเปนไปได เพราะวิทยุชมุชนจะตอง
เปนไปตามแผนแมบทการใชคลื่นความถี่วิทยุ 
   2. ขณะนี้ยังไมมีการจัดทําแผนแมบทคลื่นความถี่วิทยุชุมชนแตอยางใด 
   3. ขณะนี้ยงัไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับลักษณะพึงประสงคทางเทคนิค ดาน
บุคลากร และดานผังรายการหลักสําหรับวิทยุชุมชน ฉะนั้น คณะกรรมการชั่วคราวจึงไมมีอํานาจ
ที่จะไปพจิารณาใหจัดตั้งวิทยุชุมชนได โดยเฉพาะอยางยิ่งตามราง พรบ.ประกอบกิจการฯ 
มาตรา 53 ใหอํานาจ กทช. เพยีงดูแลเรื่องการดําเนินการประชุม และดําเนินการแกไขเมื่อมี
ปญหา กทช. ไมมีอํานาจในการกําหนดแผนแมบทเกี่ยวกับทางเทคนิค บุคลากรและผังรายการ
แตอยางใด  ซึ่งเปนอํานาจของ กสทช.ที่จะเกิดตอไป 
   4. ปญหาของกฎหมายองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  ซึ่งเปนกฎหมายแม  
ยังอยูในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งหากกฎหมายแมออกมาแลว ไปขัดกับ
กฎหมายประกอบกิจการฯ ซึ่งเปนกฎหมายลูก ก็จะตองนาํกฎหมายประกอบกิจการ (ซึ่งเปน
กฎหมายลูก) ตองระงับการใชบังคับ และจะตองดําเนินการแกไขปรับปรุงใหมใหสอดคลองกับ
กฎหมายแมตอไป อยางไรก็ดี แมวากฎหมายแมยังไมออกแตในขณะนี้ตาม พรบ.ประกอบ
กิจการฯ กมี็ปญหาในทางปฏิบัติมากมายหลายประการ เชน การแบงแยกอํานาจในการออก
ใบอนุญาต กฎหมายทั้งสองฉบับก็ไมสอดคลองกัน  ทั้งนี้ ผอ.สนผ.จะนาํขอสรุปทั้ง 4 ประเด็นนี ้
นําเสนอเพื่อประกอบการถวายฎีกาตอไป   
   อปส. แจงตอที่ประชุมวา ในวาระการประชุมเร่ืองนี้ ใหรับทราบไปพรอม
กับวาระที่ 3.2 เร่ืองของโครงการเครือขายเคเบลิทวีี โดยมอบหมายให รปส.(นายเผชิญฯ) ซึ่งเปน
ประธานคณะทํางานจัดทําแผนแมบทการจัดคลืน่ความถี่ของ กปส.รับผดิชอบดําเนนิการตอไป 

 

  มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบให รปส.(นายเผชิญฯ) รับผิดชอบ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป    

 

   3.2 การดําเนินโครงการเครือขายเคเบิ้ลทีวีของ กปส. 
         อกช. รายงานวา ในเดือนมกราคม 2551 กองงาน กกช.ไดรับ
รายงานจาก ส.ปชส.สุราษฎธานี วาขณะนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงในจังหวัด     

/สุราษฎรธานี.... 
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สุราษฎรธานมีีความเคลื่อนไหวทีจ่ะจัดตั้งสถานีโทรทัศนชุมชน โดยที่อําเภอเกาะสมุย  ไดมีผูลงทุน
เตรียมการเปดโทรทัศนชุมชนนอกเหนือจากการจัดตั้งวิทยุชมุชนไปแลวหลายสถานี  ซึ่ง กองงาน 
กกช.  จะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและรายงานใหที่ประชุมทราบตอไป 

พรอมนี้ ไดรับการรายงานผลจากตรวจสอบผูประกอบการเคเบิลทีวีในสวนภูมิภาค 
ประกอบดวย สปข.2 และ สปข.6  ในเรื่องของการปฏิบัติไปตามกฎ ระเบียบวิทยกุระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน ซึ่งไมมีปญหาแตอยางใด 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ระชุมดวยแลว) 
                                        

  มติที่ประชุม  รับทราบและมอบให รปส.(นายเผชิญฯ) รับผิดชอบ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 

   3.3 รายงานฐานะการเงนิเกี่ยวกับเงนิรายไดของ กปส. 
                                           อกค. รายงานวาสรุปเงนิรายไดของ กปส.ประจาํเดือนธนัวาคม   2550   
ดังนี ้

1. เงินรายไดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2550  จํานวน 189.53  ลานบาท 
2. รายรับ-รายจาย ประจาํเดือนธันวาคม  2550  เปนรายรับ    32.37 ลานบาท 

รายจาย   23.73  ลานบาท      
3. เปรียบเทยีบรายรับ-รายจายเงินรายไดคาเชาเวลา สวท.และ สทท. 

ปงบประมาณ 2550-2551  สรุปไดวา กปส.  มีแนวโนมเกี่ยวกับรายรับคาเชาเวลามากขึ้น 
4. รายรับประจําเดือนธันวาคม 2550 ที่ สวท.กทม. และ สทท.11 จัดเก็บและ 

โอนให กคล.  
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ระชุมดวยแลว  หากประสงคจะขอรายละเอยีดเพิ่มเติม
กรุณาประสานกับเจาหนาที่  กคล.)  
   อกค. ชี้แจงเพิ่มเติมวา ในเรื่องของงบประมาณการประชาสัมพันธการ
เลือกตั้ง กกต. ไดจัดสรรงบประมาณให กปส. 15 ลานบาท สทท.11 ซึ่ง กคล.ไดจัดสรร             
ใหหนวยงานที่รับผิดชอบสื่อของ กปส. และ สวท.ภูมิภาคในแตละสถานแีลว โดย ไดจัดทําแบบ
การรายงานคาใชจายให แตปรากฎวามีการรายงานการใชจายเงินกลบัมาที่ กคล.เพียง 6 สถาน ี
จึงขอให สปข.1-8 ไดติดตามเรงรัด และรายงานให กคล.ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 เพื่อ
สรุปรายงานให กกต.ทราบตอไป  

/อปส.... 
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   อปส. ขอใหหนวยงานทีรั่บผิดชอบสือ่ของ กปส. ชี้แจงถึงความไมพรอม  
ในการดําเนินงาน วามีปญหาอุปสรรคใด  และมแีนวทางแกไขอยางไร 
   ที่ประชุมไดอภิปรายและถกแถลงกนัอยางกวางขวาง สรุปไดวา ปญหา
ดังกลาวเกิดจากสาเหตุหลายประการดวยกัน  อาทิ  การโอนเงินจาก กคล. ไปยังหนวยงาน
รับผิดชอบลาชา,     การขาดบุคลากรในตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบญัชี   เมื่อนําเจาหนาที่ที่
ชํานาญการดานอื่นมาดําเนินการในเรื่องนี้ จึงไมมีความรอบรูในหลักการบัญชี,   ความไมชัดเจน
ในการระบบการบริหารจัดการ  ทัง้นี้ หนวยงานตาง ๆ รับที่จะไปติดตามเรงรัดหนวยงาน            
ที่รับผิดชอบใหมีการรายงานตามเวลาที่กําหนดตอไป  อยางไรก็ดี  ทีป่ระชุมไดเสนอแนวทาง    
ในการแกไข โดยใหมีการกําหนดหวงระยะเวลาทาํงานทั้งระบบ   ตั้งแตแรกเริ่มคือ  ระบบการ
โอนเงิน   การเบิกจายเงนิ   การจัดทาํรายงานใหชัดเจนขึ้น 
   อปส. มีความเห็นวา  สาเหตุหนึ่งทีท่ําใหเกิดความลาชามาจากการไมได
กําหนดระยะเวลาดําเนนิการ  จึงขอให กคล.  สนผ.  รับไปดําเนินการ หากจัดทําโครงการใด
ขึ้นมา จะตองกําหนดหวงเวลาในการทํางาน  รายละเอยีดจะตองระบุใหชัดเจนถงึระยะเวลา
ดําเนินการ  ระยะเวลาในการจัดสงเอกสารตามระเบียบของทางราชการ เพื่อใหเกิดประสิทธภิาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 
  
   มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
     4.1 โครงการสัมมนา “การพัฒนางานดานขาวและระบบ 
          ประสานงาน 
          ผอ.สนข. รายงานวา สนข. ไดจัดทําโครงการสัมมนา “การ
พัฒนางานดานขาวและระบบประสานงาน” ระหวางวันที่ 23-25 มกราคม 2551 ณ อาคาร
เอนกประสงค สวท.วิภาวดีรังสิต โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย  ผอ.สทท.11( กทม.), 
ผ.สทท.ในสวนภูมิภาค, ผ.สวนขาวและรายการ สปข.1-8, ผ.สวท.ที่มีสถานีฯ ตั้งอยูในจังหวัดที่
ทําการ สปข., ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทน  ภาค 1-8, หัวหนาฝายขาว สทท.ในสวนภมิูภาค และ 
ผอ.สวน  บรรณาธิการขาว และผูปฏิบัติงานดานขาวของ สนข. รวมทั้งสิ้น 90 คน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อระดมความคิดในการพัฒนางานดานขาวและระบบประสานงาน  แนวทางพัฒนา
ระบบฐานขอมูลและระบบการสงขาว การจัดระบบประชุมโตะขาวรวม เพื่อกําหนดหลักเกณฑ 

/การเลือกประเด็นขาว.... 
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การเลือกประเด็นขาวในการนําเสนอออกอากาศ รวมทั้งจัดระบบการใชงาน NDC และ Website
รวมกับ ศสช. ใชงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1 ลานบาท ทั้งนี้ จะเร่ิมดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2551 เปนตนไป 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ระชุมดวยแลว) 
   อปส. เสนอความเห็น ให สนข. จดัทําเอกสารรายละเอียดขั้นตอนการ
ดําเนินงานพรอมคําอธิบายสําหรับผูปฏิบัติงานทราบอยางชัดเจน  โดยรวมกับ ศสช. จัดทํา 
Website เผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบโดยทั่วกัน 

 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบให สนข. นําเสนอขั้นตอนการ
ทํางานเปนเอกสาร และทดลองการดําเนินงาน ต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551 เปนตนไป  

 

                                          4.2  โครงการรณรงคประชาสัมพนัธปองกันเอดส 
                                         ผชช.(น.ส.อัมพวันฯ) รายงานวา กปส. ไดลงนามบันทึกความ
รวมมือกับสํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ในการรณรงคประชาสัมพันธปองกัน
เอดส ระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 29 สิงหาคม 2550 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551                
ในวงเงิน 30 ลานบาท ภายใตชื่อโครงการรณรงคประชาสัมพันธปองกันเอดส  “ปองกัน เพื่อ
แกปญหาอยางยั่งยืน” ซึง่มีคณะอนุกรรมการกํากับการขับเคลือ่นการปฏิบัติการปองกันโรคเอดส 
(นายมีชัย วีระไวทยะ) เปนประธานอนุกรรมการ เปนผูเห็นชอบโครงการ/แผนงาน  งบประมาณ 
จัดสรรให กปส. ในสื่อตาง ๆ 14 ลานบาท รวมทัง้งบบริหารจดัการให สปข.ตาง ๆ  ทั้งนี้ ไดเร่ิม
ดําเนินการประชาสัมพันธมาตั้งแตเดอืนมกราคม 2551 เปนตนมา โดยไดดําเนินการตามแผน
เปน 15 กิจกรรม ประกอบดวย การรณรงคประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ, แถลงขาวเปดโครงการ, 
จัดสัมมนา และเสวนารวมกับหนวยงานองคกรประชาคม กลุมเปาหมายและภาคเอกชน,  ผลิต
ละครสั้น, ผลิตสารคดีเชิงขาวและขอความประชาสัมพันธ, ผลิตรายการตาง ๆ , การจัดทํา      
เว็ปไซต,  ผลิตเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ ตลอดจนติดตามประเมินผลโดยจดัจางสถาบนัการศึกษา
ที่ไดรับการเชื่อถือ เนื่องจากเปนโครงการที่จัดสรรเงินใหกับหนวยงานสือ่ของ กปส. รับผิดชอบ
ดําเนินการ และเปนการเบิกจายในลักษณะเงินงบประมาณ ซึ่งทุกหนวยงานตองจัดทํา
รายละเอียดคาใชจาย และกจิกรรมนําเสนอคณะทํางานของ กปส. เพื่อเสนอตอ
คณะอนุกรรมการฯ จึงขอความรวมมือหนวยงานผูรับผิดชอบเรงดําเนินการใหเปนทีย่อมรับและ 

/เขาถึงกลุม.... 
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เขาถึงกลุมเปาหมายโดยดวน  รวมทั้งจัดทํารายละเอียดกิจกรรมและคาใชจายใหถูกตอง 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ) 
    อปส. ใหความเห็นเพิ่มเติมวา การดําเนินการโครงการนี้เปนการลงนาม
กับสวนราชการภายนอกซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง เปนการสรางเกียรติภูมิ ภาพลักษณใหกับ 
กปส. และใหถือเปนเรื่องที่จะตองปฏิบัติ ฉะนั้น  จึงขอใหผูบริหาร ผูอํานวยการสํานกั/ผอ.กอง    
ที่รับผิดชอบในกิจกรรมนี้ ใหเพิ่มความเอาใจใส และดําเนินการตามขั้นตอนอยางมีคุณภาพและ
ดําเนินการใหถึงกลุมเปาหมายอยางชัดเจน     
  
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ และใหหนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการโดย
กําหนดขั้นตอน คุณภาพและเขาถึงกลุมเปาหมายอยางชัดเจน และใหรายงานผลการ
ดําเนินงานรวมทั้งคาใชจายสงใหฝายเลขานุการฯ  เพื่อนําผลการดําเนินการทั้งหมด
นําเสนอสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติดวย 

 

4.3 โครงการประชาสัมพันธรวมลดโลกรอน   
         ดวยหลอดผอมใหมเบอร 5 
          ผชช.(น.ส.พันธทิพยฯ)  รายงานวา อปส. ไดแตงตั้ง
คณะทํางานเครือขาย รวมลดโลกรอนดวยหลอดผอมใหมเบอร 5 ซึง่ อปส. เปนประธาน
คณะทํางาน และไดมีการประชุมคณะทํางานฯ เมื่อวันที ่ 21 มกราคม 2551 ผลการประชุม     
สรุปไดดังนี ้
   1. กปส. รวมกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รณรงคโครงการ
เปลี่ยนหลอดแบบเดิม เปนหลอดผอมใหมเบอร 5 จํานวน 200 ลานหลอดทั่วประเทศ ซึ่งหาก
ดําเนินการไดตามเปาหมาย นอกจากจะประหยดัเงินคาไฟฟาปละ 25,000 ลานบาท ยังสามารถ
ลดการใชไฟฟาได ปละประมาณ  9,000  ลานหนวย รวมทั้งลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
ไดประมาณ  5 ลานตันตอปดวย     
    2. กําหนดระยะเวลาดาํเนินการประชาสัมพันธเปน 4 ไตรมาส ให หนวยงาน
สวนกลาง ไดแก สวท. สทท. และ สนข. เร่ิมกจิกรรมในไตรมาสแรก ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2551 เปนตนไป สําหรับหนวยงานสวนภูมิภาค  ไดแก สวท.  สทท.ภูมิภาค และประชาสัมพันธ
จังหวัด เร่ิมกิจกรรมในไตรมาสที่สอง ตั้งแตเดือนเมษายน 2551 เปนตนไป โดย วางแผนการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลอง เชื่อมโยงเครอืขายและพนัธมิตรในหนวยราชการ สื่อในพื้นที่ และประชาชน 

/3. ใหสวนผลิตรายการ... 
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   3.  ใหสวนผลิตรายการ  สทท.11   บันทึกภาพการเปลี่ยนแปลงทุกจุดทีมี่การ
ปรับเปลี่ยนโดยละเอียด เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําสปอต รายการพิเศษ หรือสารคดี  
   4. ใหเลขานกุารคณะทํางานฯ ประสานกับ กฟผ. จัดทําขอมูลตัวเลขเปรยีบเทียบ  
ขอมูลกอน-หลังการเปลี่ยนแปลงวามปีริมาณการใชและคากระแสไฟฟาลดลงอยางไร เพื่อขยายผล
การประชาสมัพันธตอไป และใหสงขอมูลทั้งหมดให สนผ.เพือ่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติและ
เสนอแผนงานโครงการโดยรวม 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ระชุมดวยแลว) 
    พรอมนี้  ผชช.(น.ส.พันธทิพยฯ) ไดนําเสนอแผนกิจกรรมโครงการ
ประชาสัมพนัธรวมลดโลกรอนดวยหลอดผอมใหมเบอร 5 ของ สวท. สทท.11 และ สนข. ตอที่
ประชุมพิจารณา 
    อปส. ชี้แจงวา โครงการดังกลาวนี้ เปนกิจกรรมสําคัญที่แสดงผลงานของ 
กปส. ที่จะตองรับผิดชอบ 40 ลานหนวยตอป ซึ่งจะเปนการวัดผลวา กปส.สามารถดําเนินการ
สําเร็จมากนอยเพียงใด  ซึ่ง กฟผ.ดาํเนินการแลว 1.2 ลานหลอดจาก 200 ลานหลอด โดยการ
เปลี่ยนหลอดไฟฟาที่ใชในปจจุบนัจาก T 8 เปน T 5   ผลการเปลี่ยนสามารถประหยัดไฟฟา
ทันที 30 % ในการดําเนินการจะตองเขาถึงกลุมเปาหมายที่ตองการ เปนเปาหมายที่กําหนด
ชัดเจน ถือเปนหนวยนบั  ในสวนภมิูภาค จะเริม่ดําเนินการเต็มรูปแบบตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 
2551 เปนตนไป สําหรับหนวยงานทีรั่บผิดชอบแผนหลักในสวนกลางไดแก  สวท.  สทท.11 สนข. 
และ สนผ. จะตองดําเนนิการใหเปนรูปธรรม  พรอมนี้ ไดมอบภารกิจใหหนวยงานที่รับผิดชอบ   
ไปวางแผน กําหนดรูปแบบและวธิีการประชาสัมพันธ และไมเหน็ดวยที่จะใหจัดทําสปอตเพือ่
ประชาสัมพันธ แตใหดําเนินกิจกรรมทองถิ่นใหเขาถึงกลุมเปาหมายมากที่สุด  ทั้งนี้ ไดมอบหมายให
หนวยงานภูมิภาคดําเนนิการกําหนดรูปแบบ  การวางแผน และวิธกีารปฏิบัต ิสงใหคณะทํางานฯ  ดังนี ้
   1. ใหประชาสัมพันธจังหวัดทุกจังหวัด วางแผน กําหนดรปูแบบและวธิีการโดย
เชิญชวนใหหนวยงานราชการ,  โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ เปลีย่นหลอดไฟฟาจากเดิมเปน
หลอดผอมเบอร 5  ใหครอบคลุมพื้นที่ใหไดทั้งหมด 
   2. ให ผ.สวท. ผ.สทท. ภูมิภาค และ ผอ.สปข.1-8 กําหนดรูปแบบและวิธีการ
ประชาสัมพนัธ โดยจัดกจิกรรมในทองถิ่นเชิญชวนประชาชนรวมเปลี่ยนหลอดไฟฟาจากเดิม เปน
หลอดผอมเบอร 5 ใหไดทั้งหมด  

/สําหรับแผน.... 
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    สําหรับแผนประชาสัมพนัธของ สวท.  สทท.11 และ สนข.เสนอมา ขอให
นําเขาที่ประชุมคณะทํางานฯ หารือรวมกัน เพื่อใหไดขอสรุป และ อปส. รับที่จะนําไปเสนอ กฟผ.
ในภาพรวม  ภายในสัปดาหนี้  
 

   มติที่ประชุม  รับทราบและมอบหมายใหหนวยงานดําเนินการดังนี้ 
      1. ให ผอ.สวท.,   ผอ.สทท.11 และ สนข. นําแผน
ประชาสัมพันธใหฝายเลขานุการคณะทํางานฯ  ประชุมหารือรวมกัน 
      2. ให ประชาสัมพันธจังหวดั วางแผน กาํหนดรปูแบบ
และวิธีการประชาสัมพันธโดยเชิญชวนใหหนวยงานราชการ,  โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่
เปล่ียนหลอดไฟฟาจากเดิมเปนหลอดผอมเบอร 5 ทั้งหมด 
      3. ให ผ.สวท., ผ.สทท.ภูมภิาค และ ผอ.สปข. 1-8 
กําหนดรูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เปล่ียนหลอดไฟฟา
จากเดิมเปนหลอดผอมเบอร 5 ใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งจงัหวัด 

 

4.4 การดําเนินการประชาสัมพันธใหแกหนวยงานนอก 
          โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนเปนงบเบิกแทนกัน 
          ผอ.สปข.6 รายงานวา ในการดําเนินการที่ผานมา สวนราชการ
ภายนอก จะขอความรวมมือ กปส. ดําเนินการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ผานสื่อของ กปส. 
ทั้งวิทยุและโทรทัศน โดยใหงบประมาณสนับสนุนในรูปแบบงบเบิกแทนกัน ซึ่งหนวยปฏิบัต ิ
ไดแก สทท., สวท. ของ กปส. จะมีปญหาในการเบิกจายงบประมาณดังกลาว ทําใหการเบิกจาย
ลาชา งบประมาณที่ไดรับจัดสรรนอยกวาความเปนจริง และไมสอดคลองกับปริมาณผลผลติ     
ที่จะตองดําเนินการให เนื่องจากหนวยปฏิบัติทางภูมิภาคไมไดเปนผูกําหนดแผนหรือกิจกรรมเอง  
สวนมากจะถกูกําหนดมาใหดําเนินการวาจะตองทํากิจกรรมใดบาง  จึงนาที่จะมีการแกไขปญหา 
ในป 2552 ถามีงบประมาณประเภทนี้อยูก็นาจะรองขอสวนราชการภายนอกใหปรับเปลี่ยนเปน
งบในรูปแบบการจางทําของ คือ รับจางผลิตและเผยแพรแทนนาจะเหมาะสมกวา เพราะการบริหาร
จัดการจะคลองตัวกวา   และนาจะเสนอใหสวนราชการภายนอกใหทราบถึงการปรับเปลี่ยน
อัตราที่ กปส. กําหนดขึน้ใหม  คาดวาในป 2552 นาจะแกปญหานี้ได 
    อปส. ชีแ้จงวา ปญหาเรื่องการเบิกจายแทนกันของสวนราชการตาง ๆ กับ 
กปส.นัน้ ถือวาเปนเรื่องสาํคัญอยางยิ่ง โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

/1. การที่จะให.... 
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    1. การที่จะใหสวนราชการภายนอกเปลี่ยนจากการเบิกจายแทนกันมาเปน
การรับจางผลิตสื่อนั้น สวนราชการภายนอกจะไมใหความรวมมือ เพราะเกี่ยวกับการเปลี่ยน
หมวดงบประมาณ  สรางปญหายุงยาก  เมื่อเกิดปญหาความยุงยาก จึงตองไปจางคนอื่นมา
ดําเนินการแทน 
    2. เปาหมายที่ อปส. ตั้งไวในการจัดหารายไดคือสวนราชการภายนอกที่
ใชบริการของ กปส. โดยวิธีเบิกจายแทนกัน ซึ่งสวนราชการภายนอกมีความประสงคจะให กปส.
ดําเนินการรูปแบบนี้  เพราะมีความสะดวก สามารถวัดผลไดทนัท ี
    3. งบเบิกแทนกันนี ้กปส. มีความจําเปนที่จะตองใชในการพัฒนางานของ 
กปส.อยางมาก เพราะฉะนั้น กปส.จะตองออกแบบวิธีและการดําเนินการในเรื่องนี้ใหชัดเจน ให
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อใหเอื้อตอการใชระบบเบิกแทนกนัใหมากที่สดุ 
    4. กปส.ไดกําหนดอัตราคาบริการไวนานแลว และไดรับการทักทวงจาก
สวนราชการภายนอกวา มีอัตราคอนขางสูง ซึ่งเรื่องนี้เปนเปาหมายของ กปส. ที่กาํหนดอัตรา
คาบริการไวสูง ก็เพื่อทีจ่ะใหบริการสวนราชการภายนอกดวยวิธีเบิกจายแทนกันนัน่เอง  ซึ่ง กปส.
ไมมีวัตถุประสงคเพื่อขยายรายยอยอื่น ๆ โดยเฉพาะตองแยกเรื่องคาผลติรายการ  คาเชาเวลา  
และคาบริหารจัดการใหชัดเจน 
    สําหรับปญหาในการปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งอาจจะอยูในระเบียบและนอกระเบียบ
ทําใหเกิดความยุงยาก  เปนปญหาในการบริหารจัดการ  ประเด็นนีจ้ึงเปนวัตถุประสงคที่สําคัญ 
ที่ สปข.ตาง ๆ สวท.  สทท.11  สนข.  กคล. และ ส.ปชส. จะตองรวมกันกําหนดวิธีปฏิบตัิและการ
บริหารจัดการใหเอื้อประโยชนตอการบริหารจัดการในเรื่องการเบิกจายแทนกันใหมากที่สุด 
อยางไรก็ดี เพื่อใหเกิดแนวทางในการกําหนดวิธีการปฏิบัติในเรื่องนี้ใหดียิ่งขึ้น ไดขอใหที่ประชุม
รวมกันใหความเห็น และขอเสนอแนะตอที่ประชุม 
    ที่ประชุมไดมีการอภิปรายและถกแถลงกันอยางกวางขวางถึงปญหา และ
แนวทางปฏบิัติ เกี่ยวกบัการกําหนดวิธีการเบิกจายงบเบิกแทนกัน โดยแยกเปนคาผลิตรายการ  
คาเผยแพรรายการ  คาบริหารจัดการ และการเบกิคาตอบแทนแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  รวมทั้ง
นําเงินงบประมาณเบิกแทนกันมาใชจายในเรื่องคาวัสดุเชื้อเพลิงเพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติการ และ
คาอาหารลวงเวลาอัตราพิเศษ  และมีมติมอบให  กคล. และ สทท.11 รับไปพิจารณาดําเนินการ
ประสานกับกระทรวงการคลังตอไป 

/มติที่ประชุม... 
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   มติที่ประชุม  มอบ  กคล.และ สทท.11 ไปประสานการดําเนินงาน
กับกรมบัญชีกลางตอเนื่องจากที่ไดมีการประสานงานไวแลว                                                  

 

4.5 โครงการประชาสัมพันธการแขงขันไตรกีฬา 
         นานาชาติ จังหวัดจนัทบุรี-ตราด 
          ผ.สทท.จันทบุรี (ร.ผอ.สปข.7) รายงานวา สปข.7 ไดจดัทําโครงการ
ประชาสัมพนัธการแขงขนัไตรกีฬานานาชาติ จังหวัดจันทบุรี-ตราด รวมกับหนวยงานในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี-ตราด 8 หนวยงาน และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ใชงบประมาณ 15      
ลานบาท  ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือน มกราคม – มิถุนายน 2551  วัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวตามลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่จันทบุรี-ตราด และสงเสริมการแขงขันกีฬา        
(ไตรกีฬา) ระดับนานาชาติ อันเปนการเสริมสรางภาพลักษณประเทศไทยสูสายตาประชาคมโลก 
ตลอดจนสงเสริมสนับสนนุในการสรางนักกีฬาไทยสูระดับสากล รวมทั้งการเสริมสรางรายไดของ
ทองถิ่นจากการมาเยือนของนักกีฬาและนักทองเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ   
    อปส. ใหความเห็นวา การที่ทั้ง 8 หนวยงานมอบหมายให กปส. เปน
ผูรับผิดชอบการแขงขันไตรกีฬาในครั้งนี้ นับวาเปนเกียรติภมิูของ กปส. โดย สปข.7 เปน
ผูรับผิดชอบ อยางไรก็ดี มีความเปนหวงเกี่ยวกับปญหางบประมาณ  ซึ่งตองใชถึง 15 ลานบาท 
รวมถึงปญหาในเรื่องความเสี่ยงอยางไรบาง 
    ร.ผอ.สปข.7 ชี้แจงวา งบประมาณขั้นต่ํา 15 ลานบาทนี้ ทั้ง 8 หนวยงาน 
เปนผูรับผิดชอบโดยมีการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนผูรับผิดชอบหลัก  และขณะนี้เปนที่
แนนอนแลววา จะไดรับงบประมาณขั้นต่ํา 15 ลานบาท ทั้งนี ้ ยังไมรวมถึงคาถายทอด              
คารับสมัครนักกีฬา และอื่น ๆ ซึ่งคาดวาจะไมมีปญหาแตอยางใด สวนการถายทอดนั้น ถาหาก  
มีการถายทอดสดทั่วประเทศ ก็จะคิดในอัตราคาเชาเวลาเต็มทั่วประเทศ ทั้ง สวท. และ สทท. 
โดยไมเกี่ยวของกับงบประมาณ 15 ลานบาท ที่ไดรับไวดําเนินการแลว  
    อนึ่ง ตามโครงการดังกลาวนี ้ ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดียิ่งจาก
สมาคมไตรกีฬา ผูบัญชาการกองกําลังจันทบุรี-ตราด  ซึ่งยินดีสนับสนุนการใชเฮลิคอปเตอร   
สําหรับการแขงขันไตรกีฬาในครั้งนี้ ระยะทางการวิ่ง การปนจักรยาน และการวายน้าํขามเกาะ 
อยูในมาตรฐานระยะทางระดับโลก อีกทั้งการแขงขันจะมีการขึ้นกอนการแขงขันโอลิมปก 
 

/ณ กรุงปกกิ่ง.... 
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ณ กรุงปกกิ่ง ซึ่งจะไดรับความสนใจจากนักกีฬาระดับโลกเขามาแขงขัน ทั้งนี ้ คณะกรรมการได
กําหนดจํานวนนักกีฬาไมเกิน 2 พันคน  
    อปส. กลาวชื่นชม  การนําเสนอของ สปข.7 ซึ่งเปนการริเร่ิมโครงการใหม ๆ 
ที่สนองตอความตองการของ กปส. ในการสรางภาพพจนที่ด ี และเห็นวา สปข.7 ไดดําเนินการ  
ไปแลวถึง 50 % และมีงบประมาณพรอมที่จะสนบัสนุนอยูแลว  และ อปส. ยินดีใหการสนับสนุน
อยางเต็มที่ 
  
   มติที่ประชุม  อนุมัติในหลักการใหดําเนินการตามโครงการนี้ได 
สวนรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ  ให สปข.7 นําเสนอ อปส. พิจารณาสั่งการ
ตอไป  

                                              

ระเบียบวาระที่ 5        เร่ืองเพือ่ทราบ 
           5.1 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุกระจายเสียงของ  

  สวท.กทม. 
                                              ผอ.สวท. สรุปรายงานการประชาสัมพันธเผยแพรตามนโยบาย
รัฐบาล ของ สวท.สวนกลาง ประจําเดอืนธันวาคม 2550 ดังนี้.- 
  1. สรุปรายงานการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธเผยแพรผานสื่อตาง ๆ 
  2.  ผลการดําเนินงานการประชาสัมพันธยุทธศาสตรชาติ 7 ประเด็น 
  3. การประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ประกอบดวย  
นโยบายการปฏิรูปการเมืองการปกครองและการบริหาร  นโยบายเศรษฐกิจ  นโยบายสังคม  
นโยบายตางประเทศ  และนโยบายการรักษาความมั่นคง  
  4. แผนภูมิรายงานการประชาสัมพันธเผยแพรตามนโยบายรัฐบาลฯ สรุปไดวา 
นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหารมีสัดสวนมากที่สดุ  
  5. กิจกรรมเดนของ สวท. ประกอบดวย รายการหมุนตามวัน, กิจกรรม “วัน
โทรทัศนและวิทยุเพื่อเด็กสากล” รายการพิเศษ “เลือกตั้ง 50 ชี้อนาคตประเทศไทย”, การจัดงาน 
“เพชรสัมพันธ ประชนัสักวา เทิด 80 พรรษา มหาราชัน” และ กิจกรรมการรวมไวอาลัยแดสมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
 (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ระชุมดวยแลว)     
 

  มติที่ประชุม   รับทราบ  
              5.2 รายงานผล… 
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                5.2 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุโทรทัศนของ สทท.11  
                                           และ สทท.ในสวนภมิูภาค 
                                               ผอ. สทท.11 ไดดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธทางวิทยุ 
โทรทัศน ประจําเดือน    ธนัวาคม  2550  ดังนี้ 

1. รายงานมูลคาการออกอากาศรายการประจํา 
2. รายงานมูลคาสูญเสียการออกอากาศ รายการประจํา 
3. รายงานการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ (เฉพาะการถายทอดสด)  ทั้งที ่

มีรายได แตตองสูญเสยีรายไดจากรายการประจํา,  ไมมีรายได และตองสูญเสยีรายไดจาก
รายการประจํา  

4. สารคดีเฉพาะกิจเชาเวลาของหนวยงานราชการ และเอกชน 
5. สปอตโฆษณาประชาสมัพันธ มีรายไดและไมมีรายได 
6. รายการรวมผลิต  25 รายการ คิดเปนเงินที่สูญเสียรายได  16,633,000.- บาท 

หมายเหตุ  รวมรายไดจากการดําเนินงานเดือนนี ้ 11,684,440 บาท และรายไดที่ควรไดแตตอง
สูญเสียไป 38,249,290 บาท  
  7. ลูกหนี้คาเชาเวลาทาง สทท.11 ณ วันที ่ 31 ตุลาคม 2550 และวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2550 และวันที่ 31 ธนัวาคม 2550 ประกอบดวย ลูกหนี้ที่ สทท.บริหารสัญญา, 
ลูกหนี้ทีก่องกฎหมายฯดําเนินการ และลูกหนี้คาเชาเวลาคางชําระ 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ระชุมดวยแลว) 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.3 รายงานผลการดําเนนิงานของ กกช. 
                    อกช.รายงานวา ในเดือนธันวาคม 2550  กองงาน กกช. ได
รายงานยอดเงินรายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตจากหนวยงานทะเบียนวทิยุ 6 
จังหวดัในภาคกลาง             ฝายตรวจสอบคาํขออนญุาตของ  กกช. และ สปข.1-8  รวมยอดเงนิทั้งสิ้น 
ประกอบดวย 
  เดือนธันวาคม       2549   1,131,500 บาท 
  เดือนพฤศจกิายน  2550   1,933,700 บาท 
  เดือนธันวาคม       2550   1,314,400  บาท 

/สรุปวาเดือน... 
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 สรุปวาเดือนธันวาคม   2550  เก็บไดมากกวาเดือนเดียวกันของปที่แลว 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ระชุมดวยแลว) 
 

  มติที่ประชุม   รับทราบ    
 

5.5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ กปส. 
                                                  อสช.รายงานวา ในเดือนธนัวาคม 2550 ศสช. ไดดําเนนิการ
รายงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ กปส. ดังนี ้
  1. การจัดทําขอคําของบประมาณ งบลงทุน หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป
งบประมาณ  2552   รวมเปนวงเงนิ คําขอตั้งงบประมาณทั้งสิ้น  28,710,000 บาท 
  2. การรายงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการนําเสนอขอมูลผานเว็บไซต 
กปส. (http://www.prd.go.th) ประกอบดวย 
  - การนําเสนอขอมูลผานเว็บไซต กปส.(http://www.prd.go.th) 
    รวมทั้งหมด 1,244 ขาว/บทความ 
  - สรุปอันดับที่มีผูเขาชมมากที่สุดของเว็บไซต กปส. (http://www.prd.go.th) 
   - จํานวนเว็บไซตทั้งหมด    10,024 เว็บไซต  อันดับที่   434 
   - หนวยงานราชการ, องคกร  959 เว็บไซต  อันดับที่     7 
   - สังกัดสํานกันายกรัฐมนตรี  21 เวป็ไซต  อันดับที่     1                            
  หมายเหตุ : จัดอันดับโดยเว็บไซต ทรูฮิต (http:truehits.net) 
  3. รายงานการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ  ดานการประชาสัมพันธ 
และดานเทคนิคและเครือขาย 
 (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ระชุมดวยแลว)                                                                               
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ   

                                     5.6 ผลการประชุมเชงิปฏบิัติการวาดวยความรวมมอื 
           ดานวทิยุ-โทรทศัน  อาเซียน-เกาหล ี
         อกช. รายงานวา คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสยีงและ
วิทยุโทรทัศนแหงสาธารณรัฐเกาหล ี (Korean Broadcasting  Commission – KBC) ไดจดัประชุม
เชิงปฏิบัติการวาดวยความรวมมือดานวิทยุ - โทรทัศน อาเซียน - เกาหลี ระหวางวันที่ 4 - 9     

/ธนัวาคม 2550... 
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ธันวาคม  2550 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหล ี โดย อปส.อนุมัติให ผ.สทท.ขอนแกน, นางชุติมา 
ไตรโกมทุ, นางสุพชัรินทร    ชาญชางเหล็ก และนายตรี บญุเจือ เดนิทางเขารวมประชุม  โดย
ผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนความคิดเหน็เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบดานกจิการกระจายเสยีง
และกจิการโทรทัศน  อํานาจหนาทีข่องหนวยงานที่กํากับดแูล รวมทั้งอุตสาหกรรมการกระจายเสยีง
ของประเทศสมาชิกอาเซยีนและสาธารณรัฐเกาหล ี และการพฒันารูปแบบ/เนื้อหาสื่อโทรทัศนเพื่อ
จัดทํารายการใหสอดคลองตามคานิยมของชาวเอเชียในปจจุบนั ตลอดจนการพฒันากจิการ
กระจายเสียงระบบดิจิตอลของสาธารณรัฐเกาหล ี
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ระชุมดวยแลว) 

 

  มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 

    5.7  โครงการเลือกตั้งใสสะอาด 
            ผชช.(น.ส.อัมพวันฯ) รายงานวาดวยคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูป
การเมือง กฎหมาย และวธิีการ ในคณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน  ไดจัดทาํ “โครงการ
รณรงคเลือกตั้งใสสะอาด” เพื่อเปนการใหขอมูลความรูแกประชาชน ตลอดจนเปนการสราง
วัฒนธรรมและจิตสํานกึประชาธิปไตยเพื่อใหการเลือกตั้งบริสทุธิ ์   เที่ยงธรรม  โปรงใส ปราศจาก
การซื้อสิทธ ิ ขายเสยีง ไดแตงตัง้คณะทํางานพจิารณาเกีย่วกับกจิกรรม การดําเนินการและ
งบประมาณ โดยแตงตั้ง น.ส.อัมพวนั เจริญกลุ เปนคณะทํางาน 
  ในการดําเนนิการ คณะอนุกรรมาธกิารฯไดดําเนนิโครงการดงักลาวอยางตอเนื่อง 
และไดจัดแถลงขาวเปดตวัโครงการฯ รวม 3 ครั้ง  ถายทอดสดทาง สทท.11 และ สวท. ในสงักัด 
กปส.  และไดเสนอแนวคิดคนดีไมขายเสียง โดยผลติสื่อรณรงคสําหรับโทรทัศนเพื่อใชออกอากาศ 
4 เร่ือง คือ เร่ือง “อนาคตของลูกหลาน” เร่ือง “ไมขาย ไมเอา ไมรับ”  เร่ือง “การซื้อสทิธขิายเสียงผิด
กฎหมาย” และเรื่อง “ไมขาย ไมเอา ไมรับ-พระพะยอม” ซึ่งไดนาํไปใชอยางกวางขวางในภาค
ราชการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ ทั้งนี ้ในการรณรงคโครงการนี ้ ไมมี
งบประมาณสนบัสนุนใด ๆ ดําเนนิการดวยจิตสํานึกประชาธิปไตย และเพือ่ประเทศชาติโดย
สวนรวม  และใชเครือขายตาง ๆ ที่มีอยูแลว  จึงทําใหการดาํเนนิงานมีความชัดเจน เปนรูปธรรม
และเปนไปอยางรวดเร็ว 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ระชุมดวยแลว) 
  มติที่ประชมุ  รับทราบ 

/5.8 การพัฒนารายได.... 
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                                     5.8 การพัฒนารายไดและการพฒันางาน สปข.2 
         ผอ.สปข.2  รายงานวา ในการประชุมคณะทํางานแผนยทุธศาสตร 
ของ สปข.2 ไดนําเสนอความคืบหนาในการดําเนินการ 2 เร่ือง คือ 
  1.  การพฒันารายได  โดยให สวท. และ สทท. รวบรวมขอมูลรายจายจริงใน
ปงบประมาณ 2549-2550 ทั้งเงนิงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (เงนิรายได) แลวประมาณ
การรายจายที่จะตองใชเงนิรายไดมาสมทบใหพอเพียงในการบริหารในป 2551 สําหรับรูปแบบและ
วิธีการหารายได จะทําการเปดตลาดพบปะลูกคา โดยเนนไปที่หนวยงานภาครัฐ จงัหวัด องคการ
ปกครองสวนทองถิน่  ซึง่ ผอ.สปข.2 จะเปนหวัหนาทีมทํา Roadshow เปดตลาดพบปะลกูคาใน     
9 จงัหวัดพืน้ที่ที่รับผดิชอบ กาํหนดดําเนนิการในเดอืนมกราคม 2551 
  2. การพัฒนางาน ไดแตงตั้ง ผ.สวท.อํานาจเจรญิ เปนประธานคณะทํางานแผน
ยุทธศาสตรไดประสานกบั รศ.ดร.ธิตพิัฒน เอีย่มนิรันดร คณะนเิทศศาสตร  มสธ. เพื่อขอความ
รวมมือในการจัดสัมมนา หัวขอเร่ือง ผลกระทบในการใช พรบ.การประกอบกจิารกระจายเสียงและ
กิจการโทรทศันตอสื่อหลกั และสื่อของรัฐ  ซึง่ไดรับการสนบัสนุนเปนอยางด ี และเห็นวาหากไดมี
การศึกษารับรูกฎหมายฉบับใหมทีจ่ะตองนํามาใชปฏิบัติดานสือ่ของ กปส.ตอไป 

 

  มติที่ประชมุ  รับทราบ 

 

    5.9 การจดัทาํแผนพฒันาจังหวดัเชียงใหม 
         ผอ.สปข.3 รายงานวา ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน ฉบบัที่ 7 กาํหนดใหจังหวัดจัดทําคําของบประมาณระดับจงัหวัดไดดวยตนเอง ตั้งแตป 
2552 เปนตนไป ประกอบกับนโยบายของ อปส.ที่แจงตอทีป่ระชุมเกี่ยวกบัเรื่องดังกลาว โดยเนนย้าํ
ให สปข.1-8  และ ส.ปชส.ดําเนินการในเรื่องของงบประมาณป 2552 ใหสอดคลองกับยทุธศาสตร
จังหวดัและกลุมจังหวัด 
  ในการดําเนนิการ สปข.3 ไดบูรณาการหนวยงาน กปส.ในจงัหวัด เชียงใหม ทั้ง       
ส.ปชส. สวท. และ สทท.เชยีงใหม สงบุคลากรเขารวมจัดทาํแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวดั
และกลุมจงัหวัดในปงบประมาณ 2552-2553 โดยจังหวัดเชยีงใหมไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวดัระยะเวลา 5 ป  (2550-2554)  มีประเด็นยทุธศาสตรทีส่ําคัญ 26 ประเด็น แยกตามภารกิจ 4 
ดาน คือ 

/1. ดานเศรษฐกิจ... 
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  1. ดานเศรษฐกิจ  มี 9 ประเดน็ยทุธศาสตร 
  2. ดานความมั่นคง มี 5 ประเดน็ยทุธศาสตร 
  3.  ดานสงัคม มี 5 ประเดน็ยุทธศาสตร 
  4. ดานบริหารจัดการ มี 7 ประเดน็ยุทธศาสตร 
  ขณะนี้อยูระหวางเสนอแผนงานและโครงการ เพื่อจัดทําคําของบประมาณของ  
แตละพันธกจิ เพื่อใหคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด (กบจ.) ไดใหความเห็นขอบแผนงานและ
โครงการ โดยจะมีการพิจารณาแผนงานและโครงการตาง ๆ ในวันที่ 25-26 มกราคม 2551 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ระชุมดวยแลว) 

 

  มติที่ประชมุ  รับทราบ 

 

    5.10 การประชุมแผนปฏบิัติการแลกเปลี่ยนขาว 
            กับสถานีวิทยุโทรทศันบูรไน RTB 
            ผอ.สปข.5 รายงานวา สทท.ภเูกต็ สปข.5 ไดเสนอความรวมมือ
แลกเปลี่ยนขาวกับสถานีวทิยุโทรทัศนบรูไน RTB ในการประชุมคณะกรรมการเทคนคิรวมไทย-
บรูไน ครั้งที ่6 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เมื่อเดือนสงิหาคม 2550  โดยที่ประชุมมีมติใหทั้งสอง
สถานีหารือรวมกัน ในรายละเอียดการปฏิบัติงาน และ Mr.Hj Hami ddon Hj Ibrahim รักษา
ราชการแทน รองผูอํานวยการสถานวีิทยุโทรทัศนบรูไนและคณะ ไดมาประชุม กับ สทท.ภเูก็ต     
เมื่อวันที ่ 14-16 มกราคม 2551 โดยไดรับความรวมมือจาก สปต. สนับสนนุเจาหนาที่ดาน MOU 
ประสานและจัดทํารายงานการประชุม 
  ในการนี้ ที่ประชุมมีความเห็นรวมกันวาเนื้อหาควรครอบคลมุประเดน็การสงเสริม
การทองเที่ยว วัฒนธรรมและวิถีชีวติของประชากรมุสลิม เหตกุารณปจจุบนั การศกึษาและการคา
การลงทนุ เพื่อเปดโอกาสการเขาสูขอมูลขาวสารอนัจะนาํมาสูการเรียนรูและการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ โดยตกลงรวมกนัวาจะแลกเปลี่ยนขาวระหวางกันเดือนละ 4 คร้ัง 
ภายใตกรอบของ ATN (ASEAN Television News Exchang)  โดยจะมีการสงภาพขาวทาง
ดาวเทียมระหวางกนัทกุวนัพุธ เร่ิมวนัพุธที ่ 6 กมุภาพันธ 2551 (ผานชองทางที ่ สนข.ใชอยูแลว)            
สวนเนือ้ขาวจัดสงทางอีเมล และที่ประชุมเหน็รวมกันวาการประชุมครัง้ตอไปของสองสถานี     จะ 
 

/ถูกกําหนด... 
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ถูกกําหนดระหวางการประชุมคณะกรรมการรวมไทย-บรูไน ครั้งที่  7 ณ ประเทศไทย ประมาณ
เดือนมิถนุายน 2551 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ระชุมดวยแลว) 
 

  มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 

    5.11 โครงการสรางเครือขายพันธมิตรกับสื่อหลกั 
           กจิกรรม “กปส.ยุคใหม เต็มใจใหบริการ” 
           ผอ.สปข.5 รายงานวา กปส.ไดอนุมัติงบประมาณให สปข.5 
ดําเนนิงานตามโครงการหลกัโครงการสรางและพฒันาเครือขายการประชาสัมพันธ โครงการยอย
โครงการสรางเครือขายพนัธมิตรกบัสือ่หลกั สปข.5 กจิกรรม “กรมประชาสัมพันธยุคใหม เต็มใจ
ใหบริการ” จาํนวนเงิน 150,000 บาท ซึ่งในการดําเนนิการ สปข.5 ไดจดักิจกรรมดังกลาว โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อชีแ้จงทาํความเขาใจในการดําเนินงานของ กปส. และการใหบริการของหนวยงาน
ในสังกัด รวมทั้งการขยายผลการประชาสมัพันธขอมูลขาวสารของรฐั กลุมเปาหมายคือหนวยงาน
ผูรับบริการสือ่หลกัในพืน้ที่รับผิดชอบของ สปข.5 และสื่อมวลชนในพืน้ที ่ เมื่อวนัที ่ 25 มกราคม 
2551 ณ โรงแรมวังใต        อ.เมือง จ.สุราษฎรธาน ี 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ระชุมดวยแลว) 
 

  มติที่ประชมุ  รับทราบ 
 

    5.12 การบริหารจดัการ สวศ.จันทบุรี 
             ผ.สทท.จนัทบุรี (ร.ผอ.สปข.7) รายงานวา สปข.7 ไดแตงตั้ง
คณะทํางานดานการบริหารจัดการ  คณะทํางานดานการพัฒนารูปแบบรายการเพื่อการศึกษา และ
คณะทํางานดานการพัฒนาเทคนิค  โดยคณะทํางานทัง้     3 คณะ ไดมีการประชุมและสรุปผลเพื่อ
เสนอแผนงานในการบรหิารจัดการภายในของ สวศ.จันทบุรี รวมทั้งขอเสนอแนะและขอปญหา  
ประกอบดวย ดานการบริหารจัดการ  ดานการพัฒนารูปแบบรายการเพื่อการศึกษา  ดานการ
พัฒนาเทคนคิ 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ระชุมดวยแลว) 
  มติที่ประชมุ  รับทราบ 

/5.13 รายการ “จับประเดน็... 
 






